

Số: 2113 /TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 3074/CT-DTNN ngày 10/5/2006 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) do kê khai quá hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn chưa kê khai khấu trừ kịp trong thời gian quy định; Trong đó đã hướng dẫn:... "*Cục Thuế kiểm tra xem xét cụ thể nếu các đơn vị đã kê khai đủ thuế đầu ra, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho NSNN và các đơn vị bán hàng đã kê khai nộp thuế (hoặc có biên lai thu thuế của cơ quan Hải quan) nhưng vì lý do khách quan nên chưa kê khai đúng thời hạn quy định dẫn đến không được khấu trừ thuế đầu vào thì Cục Thuế có văn bản báo cáo về Bộ Tài chính để tổng hợp xem xét xử lý cụ thể*".

Trong công văn số 3074/CT-DTNN của Cục Thuế nêu trên chỉ liệt kê những chứng từ, hoá đơn GTGT đầu vào của các đơn vị không kê khai kịp theo thời hạn quy định và một số lý do chủ quan như: Không biết thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài được khấu trừ thuế, chưa tuyển được nhân viên kế toán, Công ty chưa đi vào hoạt động nên không biết thủ tục kê khai thuế. Một số hoá đơn chưa rõ nội dung có phải hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT hay không, như: tiền đền bù giải phóng mặt bằng, tiền thuê chuyên quyền sử dụng đất, lệ phí đăng ký nhãn hiệu... Vì vậy, Tổng cục Thuế không có đủ cơ sở để xem xét trình Bộ Tài chính xử lý cụ thể cho từng trường hợp theo quy định.

Để có cơ sở xem xét xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra đối chiếu từng trường hợp cụ thể. Nếu đơn vị bán hàng đã kê khai đủ thuế GTGT đầu ra, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế; xác định đúng hàng hoá, dịch vụ đầu vào thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, nhưng vì lý do khách quan nên chưa kê khai đúng thời hạn quy định dẫn đến không được khấu trừ thuế đầu vào thì Cục Thuế báo cáo về Tổng cục Thuế để trình Bộ xử lý từng trường hợp cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết./.

Nota nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, DNNN (2b). 4

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Thị Cúc